
๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 9/๒๕๖3 วันพุธที่ 14 ตุลาคม ๒๕๖3 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คร้ังที่ 9/๒๕๖3 

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 13.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอ านวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
----------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

2. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจง้ กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

3. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

4. อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุง้ กรรมการ 

5. อาจารย์วชรินนท์ แก้วตาปี กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว กรรมการ 

7. อาจารย์ตุลยนุสรญ ์ สุภาษา กรรมการ 

8. อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ รินศร ี กรรมการ 

9. อาจารย์พัฒนินทร์ ศุขโรจน์  กรรมการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร  กรรมการ 

11. ว่าที่รอ้ยตรีอานนท์ มะโนเมอืง กรรมการ 

12. นางสาวฉัตราภรณ์ กาวี กรรมการ   

13. นายภาสกร แหง่ศักดิ์ศรี กรรมการ 

14. นายอานนท์ ผัดแปง กรรมการ 

15. นายธีรพงศ ์ เตชาติ กรรมการ 

16. นายทวีวัฒน์ หนักแนน่ กรรมการ 

17. นายธนะโชค สันต์สวัสดิ ์ กรรมการ 

18. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

19. นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

20. นางชลธิชา ชัยสุวรรณ ผูช่้วยเลขานุการ 

21. นางสาวภัคจริา กาบใจ ผูช่้วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

 - 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการรับรองรายงานประชุมฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2564 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 



๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 9/๒๕๖3 วันพุธที่ 14 ตุลาคม ๒๕๖3 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

กล่าวเปิดการประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

 - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมคร้ังที่ ๘/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจ้งรายงาน

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/๒๕๖๓ วันที่ 2 กันยายน 

2๕๖๓ เพื่อน าเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตามเอกสารรายงานการ

ประชุม  
 

มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีขอ้แก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1 การช้ีแจงข้อเท็จจริงของการจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  (อพ.สธ.) ประจ าปี 2563 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

แจ้งที่ประชุมทราบตามที่มีการร้องทุกข์ต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สภาคณาจารย์และข้าราชการได้น าเข้าที่

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ในระเบียบวาระ 4.1 

(วาระลับ) และ ที่ประชุมมีมติให้ท าหนังสือไปยังนายกสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ตามบันทึกข้อความของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ อว 0612.27/55    

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การร้องทุกข์ของคณาจารย์ นั้น 



๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 9/๒๕๖3 วันพุธที่ 14 ตุลาคม ๒๕๖3 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจง้ต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการทราบตามบันทึกข้อความของศูนย์

ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ อว 0612.29/426 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง 

ชี้แจงข้อเท็จจริงของการจัดสรรงบประมาณ อพ.สธ. ประจ าปี 2563 จึงน าเสนอบันทึกชี้แจงดังกล่าวซึ่ง

เป็นการชี้แจงแต่ฝ่ายเดียว นายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการพิจารณา

ตรวจสอบ เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อผู้รอ้งทุกข์แต่อย่างใด จงึเสนอเพื่อให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและขอให้สภามหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ

ด าเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และสร้างบรรทัดฐานหรือธรรมาภิบาล 

ที่ดตี่อการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 3.1 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) การเปลี่ยนแปลงโครงการหลังผ่านพระราชวินจิฉัยแล้ว 

 ตามที่ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในเอกสารหน้าที่ 4 ว่า 

“ส านักงบประมาณพิจารณาแจ้งกรอบวงเงินให้ได้ 11,709,000 บาท และให้มหาวิทยาลัยจัดสรร

ตามกรอบวงเงินที่ก าหนดเท่านั้น  โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโครงการที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อ

มหาวิทยาลัยและจะเกิดผลลัพธ์ต่อหน่วยงานในอนาคตโดยไม่ขึ้นอยู่กับเกรดการประเมินจากส านักงาน

โครงการ อพ.สธ. เพียงอย่างเดียว  แต่ให้ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ” และ 

“เนื่องจาก อพ.สธ. เห็นวา่ แหลง่งบประมาณการรว่มสนองโครงการพระราชด าริฯ เป็นงบประมาณของ

หน่วยงานนั้นๆ ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง โดยการจัดสรรงบประมาณเป็นความ

รับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ดังนั้น ส านักงานโครงการ อพ.สธ.

(ส่วนกลาง) จะไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่หน่วยงานรว่มสนองน ามาด าเนินโครงการฯ” 

 สภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เป็นการ

ด าเนินงานสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นไปตามแผน

แม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ดังนั้น เป้าประสงค์จึงเป็นไปเพื่อสนอง

พระราชประสงค์ของพระองค์ท่านเป็นสิ่งส าคัญที่สุด จึงมีค าถามตามมาว่า การที่มหาวิทยาลัย

เปลี่ยนแปลงโครงการที่ อพ.สธ. ส่วนกลาง พิจารณาไม่ได้สนับสนุนและไม่ได้ด าเนินการขอพระราช

วินิจฉัย (เกรด C) น ามาแทนโครงการที่ได้น าเสนอและผ่านพระราชวินิจฉัยแล้ว (เกรด A และ B) นั้น 

สามารถด าเนินการได้หรอืไม่ และเป็นการก้าวล่วงพระราชวินจิฉัยหรอืไม่  

2) ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียร่วมพจิารณาโครงการ 

 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ประสานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) ครั้ งที่ 4/2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561                 

ในระเบียบวาระ 4.1 การกลั่นกรองโครงการและงบประมาณในการสนองพระราชด าริฯ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้พิจารณา



๔ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 9/๒๕๖3 วันพุธที่ 14 ตุลาคม ๒๕๖3 

 

โครงการที่เสนอมาจ านวน 89 โครงการ โดยร่วมกันพิจารณาโครงการและเห็นชอบโครงการที่ผ่าน

เกณฑก์ารประเมนิ จ านวน 67 โครงการ ได้เกรด A และ B นั้น  

สภาคณาจารย์และข้าราชการ เห็นว่า มีประเด็นพิจารณาดังนี้ 

 2.1) คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม) จ านวนหลายท่าน เป็นผู้เสนอโครงการด้วยตนเองและ/หรือเสนอในนามของ

ส่วนราชการของตนเอง พร้อมทั้งรว่มพิจารณาอนุมัตโิครงการด้วย 

 2.2) คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ประสานฯ พิจารณาไม่จัดสรรงบประมาณให้กับ

โครงการที่ผ่านพระราชวินิจฉัยแล้ว และยังร่วมอนุมัติงบประมาณให้โครงการที่ไม่ผ่านพระราชวินิจฉัย

และเป็นโครงการของสว่นราชการที่อยู่ในความดูแลของกรรมการฯ บางท่าน อีกด้วย 

 จาก 2.1) และ 2.2) ตามรายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 8 ของค าชี้แจงฯ 

คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ประสานงานฯ ที่เป็นผู้เสนอโครงการด้วยตนเอง และ/หรือเสนอในนาม

ของส่วนราชการของตนเอง ได้อนุมัติงบประมาณให้กันเองประมาณสี่ล้านบาท หรือคิดเป็น 1 ใน 3 

ของงบประมาณทั้งสิน้ 11,709,000 บาท  

 ดังนัน้ จงึตอ้งพิจารณาถึงการด าเนินการของคณะกรรมการฯดังกล่าว เป็นผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย ผดิหลักธรรมาภบิาล จรรยาบรรณ และเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรอืไม่ 

3) มาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืฯ 

 จากค าชี้แจง ข้อ 4.1 หน้าที่ 3-4 คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ประสานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) ครั้งที่ 4/2561 ได้กลั่นกรองแล้ว และมีมติที่ประชุม

เห็นชอบโครงการที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินแล้ว จ านวน 67 โครงการ ที่ได้เกรด A และ B และเห็นชอบ

มอบหมายให้ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ตรวจสอบ อย่างละเอียด และก าหนดโครงการที่

ได้รับเกรด A และ B ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนงานศูนย์ประสานงานฯ และต่อมาเนื่องจากกรอบ

วงเงินของมหาวิทยาลัยที่ใช้สนองพระราชด าริงาน อพ.สธ.  เป็นงบประมาณแผ่นดินประจ าปีของ

มหาวิทยาลัย และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนส่งโครงการให้

มหาวิทยาลัยเพื่อน าเสนอต่อกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ โดยมีการพิจารณาจากหลักเกณฑ์

อย่างถี่ถ้วน และพิจารณาความส าคัญและจัดอันดับความส าคัญโครงการใหม่ และพบว่ามี 10 

โครงการ ที่เข้าเกณฑข์องการตรวจรายละเอียดโครงการนัน้ 

 ค าถามถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  

 3.1) จากค าชี้แจง คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ประสานฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง

และเห็นชอบโครงการก่อนส่งโครงการไป อพ.สธ. (ส่วนกลาง) แล้ว แต่เมื่อได้งบประมาณมาแล้ว กลับ

มีเหตุให้มีการตรวจสอบจ านวน 10 โครงการ และไม่จัดสรรงบประมาณให้ จึงมีค าถามว่า การ

พิจารณารอบแรกดังกล่าว มีมาตรฐานและประสิทธิภาพหรอืไม่  



๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 9/๒๕๖3 วันพุธที่ 14 ตุลาคม ๒๕๖3 

 

 3.2) ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้น าทั้ง 10 โครงการร่วม

ของบประมาณแผ่นดินไปด้วย แต่เมื่อได้งบประมาณมาแล้วกลับไม่จัดสรรงบประมาณให้ ดังนั้น การ

ด าเนนิการดังกล่าวมีความยุติธรรมต่อผู้เสนอของบประมาณทั้ง 10 โครงการนีห้รอืไม่ 

 3.3) ขอให้มีการตรวจสอบเหตุผลที่อ้างไม่จัดสรรงบประมาณให้กับ 10 โครงการ 

ดังกล่าวว่ายังมีโครงการอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีนี้ทั้งหมด เข้าข่ายเดียวกันกับโครงการที่ไม่

จัดสรรงบประมาณหรอืไม่ 
 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบให้ท าหนังสือแจ้งคณาจารย์ผู้ร้องทุกข์ทราบการตอบกลับจากสภา

มหาวิทยาลัย 

2. เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการส่งเรื่องเพื่อขอเสนอ

บรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการรอ้งทุกข์ของคณาจารย์เกี่ยวกับความโปร่งใส

ในการจัดสรรงบประมาณของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และพิจารณาการด าเนินการโครงการดังกล่าว

ตามประเด็นข้างต้นด้วย โดยมอบให้คณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์ยกร่างบันทึกถึงนายกสภา

มหาวิทยาลัย โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการตรวจสอบก่อนน าส่งเรื่องเพื่อขอบรรจุวาระ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

3.2 รายงานความคบืหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาอัตรา 

  ค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให้ อาจารย์ตุลยนุสรญ์  สุภาษา ประธานอนุกรรมการศึกษาอัตราค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของ

พนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาอัตรา

ค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความ

ต้องการสร้างแรงจูงใจต่อการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ เก็บข้อมูลความคิดเห็น

ระหว่างวันที่  17 – 23 สิงหาคม 2563 และได้วิเคราะห์ผลการสอบถามเบื้องต้นแล้ว และได้

น าเสนอรายงานผลการตอบแบบสอบถามดังกล่าวเพื่อให้สภาคณาจารย์และข้าราชการทราบและ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น และ

ได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการตอบแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร

แนบวาระ 3.2 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

เห็นได้ชัดว่าสายวิชาการตอบแบบสอบถามน้อยกว่าสายสนับสนุน  จึงอยากฝาก

กรรมการสายวิชาการช่วยกันกระตุน้ให้เกิดการมสี่วนรว่มจากทางสายวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น 
 



๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 9/๒๕๖3 วันพุธที่ 14 ตุลาคม ๒๕๖3 

 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบให้อนุกรรมการศึกษาอัตราค่าจ้างขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ด าเนนิการขออนุเคราะหข์้อมูลเพิ่มเตมิจากมหาวิทยาลัย เพื่อน ามาวิเคราะหต์่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
 

๔.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนาจัดท าแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของ

ความปกติใหม่ (New Normal) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ น าเสนอที่ประชุมตามที่สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563   เมื่อ

วันที่ 2 กันยายน 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดโครงการประชุมสัมมนา

จัดท าแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคของความปกติใหม่ (New Normal) โดยทีมเลขานุการได้

ประสานจัดท า (ร่าง) โครงการดังกล่าวเพื่อให้สภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 4.1 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ให้เพิ่มเติมการจัดท าแผนของสภาคณาจารย์และข้าราชการด้วย เพื่อทบทวน

ยุทธศาสตรแ์ละการด าเนินการของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

2) มีการอภิปรายและน าเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในทัศนะของสภา

คณาจารย์และข้าราชการตอ่ว่าที่อธิการบดีคนใหม่ 

3) เชิญว่าที่อธิการบดีคนใหม่เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างความ

เข้าใจที่ดตี่อกัน 

4) การแบ่งกลุ่มคณะกรรมการตามประเด็นการสัมมนาอาจพิจารณาความสอดคล้อง

กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
 

มติท่ีประชุม 

อนุมัตใินหลักการ มอบทีมเลขานุการประสานไปปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ 
 

 

๔.2 การจัดโครงการศึกษาดูงานและจัดท าแผนการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ น าเสนอที่ประชุมเพื่อให้สภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัด



๗ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ ครั้งที่ 9/๒๕๖3 วันพุธที่ 14 ตุลาคม ๒๕๖3 

 

โครงการศึกษาดูงานและจัดท าแผนการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 เพื่อก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเดินทางไปศึกษาดูงาน และสถานที่ที่

ต้องการไปศกึษาดูงานที่สอดคล้องกับสภาคณาจารย์และข้าราชการที่สอดคล้องกับการด าเนินการของ

เรา และเพื่อเป็นการสรา้งปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ควรเป็นช่วงเวลาไตรมาสที่ 2 หรอืต้นไตรมาสที่ 3 คือช่วงเดอืนมกราคม จนถึงเดือน

พฤษภาคม 

2) อาจน าประเด็นในโครงการประชุมสัมมนาจัดท าแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน

ยุคของความปกติใหม่ (New Normal) ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยที่ไป

ศกึษาดูงาน ซึ่งอาจไม่ตอ้งไปไกลมากก็ได้ 
 

มติท่ีประชุม 

อนุมัติในหลักการ มอบทีมเลขานุการประสานจัดท าโครงการและสถานที่ตาม
ข้อเสนอแนะ โดยระยะเวลาการไปศกึษาดูงานควรก าหนดในชว่งเดือนมนีาคม – เดือนพฤษภาคม 

 

๔.3 ความปลอดภัยด้านการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
 

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  มโนเมือง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากส านักดิจิทัลเพื่อ

การศกึษา น าเสนอที่ประชุมเพื่อให้สภาคณาจารย์และข้าราชการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยด้านการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม รวมถึงด้านหลังมหาวิทยาลัย

ด้วย เนื่องจากมีกรณีผู้ไม่เคารพกฎจราจรขับมาปะทะกับรถที่เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง 

ภาพประกอบตามเอกสารแนบวาระ 4.3 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายจราจรติดตั้งแบริเออร์เพื่อไม่ให้รถที่ไม่เคารพกฎจราจรผ่าน

บริเวณช่องกลับรถหลังป้ายมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการปะทะกับรถที่เดินทางออกจากมหาวิทยาลัย

ตรงบริเวณนั้น 

2) บริเวณที่เป็นถนนทางหลวงจะด าเนินการใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตก่อนโดยต้อง

เป็นระดับมหาวิทยาลัยร้องขอไปยังกรมทางหลวงจะท าโดยพลการไม่ได้  หากจะปรับปรุงในส่วนของ

มหาวิทยาลัยน่าจะพอท าได้ โดยอาจใช้วิธีเขียนเส้นทางจราจรให้ชัดเจน ควบคุมดูแลวงจรปิด หรือ

ประสานเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัย หรอืเจ้าหนา้ที่ต ารวจมาช่วยดูแลตอนช่ัวโมงเรง่ดว่น 

3) ด้วยปัจจัยทางกายภาพของป้ายมหาวิทยาลัยบดบังการมองเห็นในทุกด้านจึงยากใน

การแก้ไขเรื่องการมองเห็น 
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4) อาจมกีารทดลองปิดจุดกลับรถในบริเวณดังกล่าว แตห่ากปิดช่องกลับรถก็จะท าให้ผู้

ที่ตอ้งการกลับรถเข้ามหาวิทยาลัยต้องกลับรถหน้าป้ายมหาวิทยาลัย ซึ่งก็อันตรายเช่นเดียวกัน 
 

มติท่ีประชุม 

มอบนายธนะโชค  สันต์สวัสดิ์ ประสานแจง้ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

5.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  ของส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ น าเสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

ส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 605,600 บาท จึงเสนอ

กรรมการเพื่อทราบ หากกรรมการต้องการด าเนินงานในเรื่องใดสามารถประสานในการจัดท าโครงการ

กิจกรรมกับฝา่ยเลขา รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 5.1 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

 

5.2 ผลการศึกษาปรับแก้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
 

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  บุญแจ้ง ประธานอนุกรรมการศึกษาภาระงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ น าเสนอที่ประชุมทราบตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาภาระงานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ด าเนินการศึกษาและปรับแก้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการไปแล้วนั้น ส านักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้น าเสนอร่างแบบประเมินที่

คณะอนุกรรมการได้ปรับแก้เสนอไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยได้น าเข้าบรรจุ

วาระการประชุมของคณะอนุกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้

น่าจะบรรจุเข้าที่ประชุมของกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว เนื่องจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

กองบริหารงานบุคคลเพื่อสอบถามถึงวิธีการค านวณ จึงเสนอกรรมการเพื่อทราบ รายละเอียดตาม

เอกสารแนบวาระ 5.2 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 
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5.3 รายงานผลความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 
 

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  มโนเมือง ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม น าเสนอที่ประชุมทราบว่าได้

ท าการปรับปรุงเว็บไซต์ส าเร็จลุล่วงไป 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยจะน าข้อมูลการประชุม วาระต่างๆ 

ระเบียบข้อบังคับ ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการน าลง

เว็บไซต์ และอยากจะขอความร่วมมือกรรมการทุกท่านท าบทความอันเป็นประโยชน์ท่านละ 1 

บทความ เพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจเข้ามาติดตามอ่าน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ

สภาคณาจารย์และข้าราชการด้วย รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 5.3 และที่แสดงบนมอนิเตอร์ใน

ที่ประชุม ในส่วนเอกสารเผยแพร่ หากกรรมการท่านใดได้ไปเข้าร่วมการประชุม ทปสท. หรือเข้าร่วม

ประชุม อบรม ที่นา่สนใจจะขออนุเคราะหน์ ามาลงเผยแพร่ในส่วนนี้ 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
 

6.1 การก าหนดนัดหมายถ่ายรูปโปรไฟล์กรรมการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการแจ้งที่ประชุมเพื่อร่วมกันก าหนดนัดหมายถ่ายรูปโปรไฟล์กรรมการทุกท่าน โดยที่ประชุมเสนอว่า

เป็นช่วงวันพุธช่วงบ่าย อยากใหถ้่ายทั้งแบบเป็นทางการแบบไม่ต้องเป็นทางการมาก ซึ่งแบบไม่เป็นทางการ

สามารถถ่ายกันเองในรูปแบบฟรีสไตล์ได้ 
 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบให้ก าหนดวันแล้วแจ้งทางไลน์กลุ่มกรรมการ 

 

6.2 การจัดกิจกรรม Open House ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

นายภาสกร  แห่งศักดิ์ศรี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร์แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนกรรมการร่วมการจัดกิจกรรม  Open House ของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณจตุรคาร เวลา 

8.30 – 12.00 น. 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 



๑๐ 
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6.3 การด าเนินการเกี่ยวกับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

นางสาวฉัตรภรณ์  กาวี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการคณะวิทยาการจัดการ 

สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่ง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ขอรับไปติดตามเรื่องนี้ในการประชุมคราวก่อน ซึ่ง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจง้ให้ทราบว่ามีติดขัดเฉพาะกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัย 

แตผู่ท้ี่เข้าท างานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ

แผ่นดินมาก่อนหน้านั้น ก็น่าจะได้รับแล้ว โดยจะเริ่มได้รับตั้งแต่ปี 2560 ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการขอรับไปติดตามตอ่ไป 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 
 

6.4 การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานที่

ประชุม ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  มโนเมือง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วม

การประชุมแทนในการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันที่16 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การตรวจสอบภาครัฐกับธรรมาภิ

บาลในสถาบันอุดมศกึษา 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

 

6.5 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งต่อไป 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ น าเสนอที่ประชุมว่าก าหนดการประชุมตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ     

ครั้งที่ 1/2563 ได้ก าหนดให้จัดการประชุมในทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน ซึ่งการประชุมครั้งต่อไปคือวัน

พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 อาจงดเว้นเนื่องจากจะมีการจัดโครงการประชุมสัมมนาในช่วงก่อนหนา้

ก าหนดการประชุมดังกล่าว 
 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 

 

ชลธิชา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูช่้วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


